

ขอเชิญชมสาระดีๆเพื่อสิ่งแวดล้อม ในรายการ“ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” ตอนแรก 3 ก.พ.นี้ พาชม“วิถีพังโคน” ที่สกลนคร



รายการ“ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการที่นำเสนอสารคดี สาระดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ด้วยพลังชุมชน ซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกในวันอาทิตย์นี้ โดย “สาวแซ” พิธีกร จะพาไปเยือนถิ่นอีสานถึงจังหวัดสกลนคร ณ เทศบาลตำบลพังโคน ที่ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองสู่ “เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม”

[nggallery id=128]

โดยสร้างโอกาสให้ชุมชน เข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือทำ กิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแนวคิด “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ในกิจกรรมส่งเสริมพหุภาคีเพื่อการพัฒนาชุมชนนำอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๒๑ ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21; LA 21) ที่ทำให้คนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีจิตสำนึก และหันมาใส่ใจมีส่วนร่วมในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยตนเองจากหนึ่งชุมชน ขยายกิจกรรมและแนวคิดออกไปเรื่อยๆ ยังชุมชนใกล้เคียงจนมีแนวร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมอยู่ทุกชุมชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลพังโคน จนเกิดเป็นความเคยชินหรือเป็นคำพูดติดปากว่า “วิถีพังโคน” กล่าวคือ การนัดหมายเวลาทิ้งขยะและเวลาเก็บขยะระหว่างชุมชนและเทศบาลทุกวัน ดังนั้น ถนนหนทางจึงสะอาดปราศจากถังขยะและเกิดการเรียนรู้ เกิดนิสัยรักความสะอาดความสะอาดในการลดปริมาณขยะชุมชนตั้งแต่ต้นทางคือในครัวเรือน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง “สังคมเอื้ออาทร” ในชุมชน เพื่อ “ชุมชนนำอยู่อย่างยั่งยืน” จึงบูรณาการกับระบบสวัสดิการชุมชน กับโครงการ“ขยะสะสมเงินทองคุ้มครองอนาคต” รวมถึงโครงการ “ขยะพิษแลกแต้ม” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะพิษ ตลอดจนการนำขยะอินทรีย์จากครัวเรือนมาทำไบโอแก๊ส เพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งทุกท่านจะทราบวิธีการทำไบโอแก๊สแบบง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้

ในช่วงการต้นเคล็ดลับเพื่อโลกเขียว โดยลงส่งเสริมกับน้องส้มจืด ไปชมผลสำเร็จแห่งความร่วมมือระหว่างชุมชนกับเทศบาลชุมชน ทำให้ “ชุมชน” พัฒนาเป็น “โรงเรียนการจัดการขยะบ้านใหม่วิทยา” เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนจากวิถีชุมชนจริงๆ ทุกครัวเรือนเป็นฐานการเรียนรู้และเจ้าของบ้านคือวิทยากร ติดตามชมเรื่องราวดีๆ แบบนี้ได้ ในรายการ “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.30 – 12.00 น. ทางสถานี TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 8) ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 วันจันทร์ เวลา 20.00 – 20.30 น. ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดี

เวลา 08.00 – 08.30 น. และครั้งที่ 3 วันศุกร์ เวลา 01.00 – 01.30 น. หรือรับชมรายการแบบออนไลน์ ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ได้ทางเว็บไซต์ <http://tv.truelife.com> และผ่านทางโทรศัพท์ IPHONE (Free App) **TRUE VISIONS on Mobile: IPHONE** ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถชมสารคดีสั้น “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” ทางโซเชียลมีเดียส์ WWW.youtube.com ได้อีกด้วย พลาดไม่ได้...